

'ป่าชุมชน'เขาราวเทียนทอง วิถีชาวบ้านและการอนุรักษ์ธรรมชาติ



เข้ามาบุกรุกป่าเพื่อปลูกต้นยูคาลิปตัสและต้นสะเดา ทำให้พื้นที่ป่าลดลงอย่างรวดเร็ว ป่าส่วนที่เหลือก็กลายเป็นป่าเสื่อมโทรม

ในปี พ.ศ.2539 ชาวบ้านได้ร่วมหารือถึงปัญหาการใช้ทรัพยากรและรวมตัวกันเพื่อดูแลรักษาป่า จนกระทั่งปี พ.ศ.2541 มีการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขึ้น โดยนางสายชล พวงพิกุล ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสร้างรายได้และหารือกับกลุ่มคนรักป่า จัดตั้ง "กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง" เพื่อวางแผนจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน จนได้รับการจัดตั้งเป็นป่าชุมชนตามระเบียบของกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2542



ลเขาราวเทียนทอง ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดชัยนาท กินพื้นที่ อ.หันคา และ อ.เนินขาม แรกเริ่มมีเนื้อที่ 993 ไร่ ประกอบด้วยอุทยานจำนวน 4 ลูก คือ เขาระเจียว เขารวก เขาวัด และมอยายก ในอดีตมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์หนาแน่นทั้งป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง "เลื่อมเพชร" ผู้โต้งดั้งเคยใช้เป็นที่หลบซ่อนตัวจากทางการ

บริเวณเชิงเขามีชุมชนหมู่บ้าน เดิม

เรียกว่าหมู่บ้านเขาระเจียว มีที่มาจากมีต้นกระเจียวทั่วทั้งภูเขา แต่เมื่อมีไฟป่าเกิดขึ้น ต้นไม้ที่ลุกติดไฟทำให้เมื่อมองดูราวกับมีผู้จุดเทียนไว้บนเขา ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า "เขาราวเทียน" เพิ่มคำว่า "ทอง" เพื่อให้ไพเราะ

ต่อมาเขาราวเทียนทองถูกชาวบ้านบุกรุกแผ้วถางป่าทำการเกษตรตัดไม้เผาพื้นที่ถ่านขาย และมีนายทุน ผู้มีอิทธิพล

ชาวบ้านเขาราวเทียนทอง ถ่ายทอดกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยการทำแนวกันไฟ การระดมกันดับไฟป่า การตรวจตราป่า ป้องกันการลักลอบตัดไม้ และเผาป่า

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: พุธ 9 ตุลาคม 2556

ปีที่: 36

ฉบับที่: 12995

Col.Inch: 63.12 Ad Value: 94,680

หน้า: 9(บนซ้าย)

PRValue (x3): 284,040

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: 'ป่าชุมชน'เขาราวเทียนทองวิถีชาวบ้านและการอนุรักษ์ธรรมชาติ



การปลูกป่าเสริมในที่ว่าง การดูแลต้นไม้ที่ปลูก การเพาะกล้าไม้ และมีคณะกรรมการป่าชุมชน ประกอบด้วยคณะที่ปรึกษา และกรรมการบริหารป่าชุมชน โดยชาวบ้านคัดเลือกกันเองในชุมชนและได้มีการสร้างข้อตกลงในการดูแลและใช้ประโยชน์จากป่าร่วมกันคือ ห้ามตัดไม้ หรือขุดย้ายต้นไม้ทุกชนิดออกจากป่าชุมชน ห้ามล่าสัตว์ป่าทุกชนิด ห้ามทำให้เกิดไฟป่า ห้ามนำรถยนต์ตั้งแต่ 4 ล้อขึ้นไป เข้าไปในเขตป่าชุมชน ห้ามใช้อุปกรณ์ในการขุดหาหน่อไม้ ห้ามเก็บหาหน่อไม้ที่มีความยาวเกิน 1 เมตร จะต้องมีส่วนปิดป่าหยุดเก็บหน่อไม้ทุกปี การเก็บหาผักหวานและอินทูนให้

ใช้วิธีเด็ดหรือสอยเท่านั้น ห้ามตัดโค่นต้นไม้ การเก็บกลอยและพืชสมุนไพรจะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการป่าชุมชนก่อนเก็บ

จึงทำให้เขาราวเทียนทอง กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง และได้มีการขยายขอบเขตการดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้ไปในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติเขาราวเทียนทอง อีกประมาณ 22,000 ไร่ จนถึงปัจจุบัน

ชูเดช สีหะวงษ์